



KPRU NEWSLETTER ฉบับที่ 265 ปีที่ 6 ประจำวันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2560

การพัฒนาสู่การปฏิบัติ



วันที่ 6 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการนำเสนอผลการทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลและระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร "การจัดประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สู่การปฏิบัติ" ระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2560 ณ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์



ศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์



เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำทีมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อรับทราบข้อมูล นโยบายการบริหารงาน และการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชรมีเป้าหมายในการเปิดรับสมัครเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และอาจารย์ณัททวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ให้แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารวิทยากริรมณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิहरรษา ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ นางสาวชอุษวรรณ ธรรมสอน รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม" ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเพชรงอก โรงแรมเบเวอร์ลี่ฮิลล์ ปาร์ค จ.นครสวรรค์ ซึ่ง จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



การพัฒนาเพิ่มพูนสมรรถนะ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะขึ้น ระหว่างวันที่ 3-4 และ 10-11 มิถุนายน 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จัตรีวิโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการเพิ่มพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และสามารถวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ ซึ่งในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 22 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 79 คน



ขอแสดงความยินดี

กับทีมกล้วยไข่หวาน นักศึกษาโปรแกรมวิชา การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ได้รับ รางวัลชมเชย ในการประกวดการนำเสนอแผนธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาดในไทย อาเซียน และตลาดการค้าโลก ในโครงการ "DTN Business Plan Award 2017" จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ ห้องจามจุรี บอลรูม บี โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

ถาม - ตอบ

สำหรับบุคลากรท่านใด มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือสิทธิ และสวัสดิการของบุคลากร สามารถส่งคำถามมาได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2 ช่องทาง คือ 1. อีเมล KPRU.PR@GMAIL.COM 2. ส่งจดหมายมาได้ที่ตู้แสดงความคิดเห็นหน้าห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ที่ปรึกษา รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กองบรรณาธิการ ผศ.ดร.พชรไพบ ประภัสสร ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี อาจารย์พิมพ์นารา บรรจง นางสาววรรณภา รอดจันทร์

นายสมศักดิ์ พูนใจสม นายวุฒิชัย ดรุณลักษณ์ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เจ้าของ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โทรศัพท์ 055 706 555 โทรสาร 055 706 518